

Mediocalcar decoratum Schuit. 1989

Xin giới thiệu với các bạn yêu lan một cây lan đẹp và nhỏ bé, không tốn nhiều chỗ mà lại rất dễ trồng.

Trong ngày Hội Hoa lan tại thương xá Westminter tháng 2-2014 vừa qua, tôi đã bỏ qua một cơ hội, bây giờ nghĩ đến vẫn còn tiếc hùi hụi. Khi đến gian hàng của Lico Orchids, tôi thấy một khóm lan hoa nhỏ tí súa khoảng 6 ly, trông giống như trái lựu chỉ nhỏ bằng hạt đậu xanh. Bầu hoa màu đỏ thẫm, cánh hoa màu vàng sáng, tương phản với những chiếc lá xanh thẫm thật là đẹp.



www.saoc.co.za



orchidsinbloom-ron.blogspot.com

Khóm lan này đường kính khoảng 20 phân, trông trong một chiếc chậu đất nông đáy ngang chừng 10 phân, giá đề \$55, không đắt. Tôi phân vân không biết có nên lấy cả chậu hay không. Thực sự tôi chỉ cần 1/3 hay quá lắm 1/2 chậu lan đó cho vào chiếc lồng kính trồng lan (vivarium) bởi vì trước đó tôi đã mua của Lico một chậu *Maxillaria sophronitis* và của Andy mấy cây: *Bulbophyllum thaiorum*, *Bulbophyllum alagense* và cây *Schoenorchis fragrans* rồi. Nếu lấy cả chậu, chiếc lồng kính không còn đủ chỗ và ngoài vườn cũng chật cứng rồi.

Tôi hỏi người bán: “*Có chậu nào nhỏ hơn?*” Bà ta nói không có và khi hỏi có xẻ ra được không, bà ta chỉ vào chủ nhân: Nico Goosens người bạn hàng quen thuộc đã từ lâu. Ông ta nói: “*Cây này gốc rễ chằng chịt khó lòng xẻ ra được và ông ta bứt ra 3 nhánh tặng cho tôi.*”

Khoảng 15 phút sau tôi gặp chị Tường Kim Xuyên, kể chuyện lại, chị nói: Bác dẫn cháu lại đó ngay đi, nhưng khi chúng tôi đến đó thì cây lan đã đi theo chủ nhân mới rồi.





Lan trong lồng kính



Maxillaria sophronitis



Bulbophyllum thaiorum



flickrhivemind.net



Bulbophyllum alagense



www.kammlott.net



Schoenorchis fragrans

Cây *Mediocalcar decoratum* xuất xứ từ Papua, New Guinea, rất thích hợp với khí hậu hơi lạnh lạnh của miền nam California và có thể chịu lạnh tới 40°F. Hoa lâu tàn và nở từ cuối Thu cho tới mùa Xuân. Lan ưa trồng với sphagnum moss trong chậu đất hay trên mảnh vỏ cây, để vào chỗ rợp mát và có ẩm độ cao.

Bây giờ ngồi nghĩ lại thấy sao mình quá vụng suy nghĩ, thiếu gì người trong Hội Hoa lan Việt Nam muốn có một cây lan lạ: bà Ngữ, chị Mai, chị Hồng, chị Yến... nhất là cây lan này chắc chắn sang năm lại mang về cho hội nhà một vài giải thưởng.

Thật đáng tiếc! Giá tôi có máu bạo mua như cô Phạm Hào, như chị Tường Kim Xuyên thấy cây lan đẹp, mua luôn 5-7 cây một lúc, bây giờ không còn phải hối tiếc lỡ mất dịp may.

Thực đáng buồn 15 phút...

Westminter 2-2014